

Impormasyon Tungkol sa Babala ng Bagyo(malakas na pag-ulan ng niyebe) ,Papalapit na bagyo na may kasamang Malakas na Pag-ulan at Paghahayag ng Pag-iingat sa Paglindol tungkol sa Pagpasok sa Paaralan

暴風警報(暴風雪警報),台風接近に伴う大雨警報の
何れか及び地震注意情報発表時の登校について

1.Kung mayroong idineklarang **babala ng bagyo (pag-ulan ng niyebe), bagyo na may malakas na pag-ulan at impormasyong pag-iingat sa lindol** ng 7:00 ng umaga, ipatitigil ang klase sa paaralan.

2.Kung sakaling idineklarang babala ng bagyo (pag-ulan ng niyebe), babalang impormasyon na may papalapit na bagyo na may kasamang malakas na pag-ulan at pag-iingat sa lindol at humupa na sa oras ng **alas (11:00) ng umaga,** mangyari na pakainin ng pananghalian sa tahanan at maghanda sa pagpasok sa paaralan. Kung maaari ay makarating sa paaralan ng **(1:00) ng hapon .**

Kung ang kalamidad na mga babala sa malakas na pag-ulan at inihayag ang lindol na humupa na at papasok sa paaralan ang inyong anak kailangan na makarating ng 1:00 ng hapon.Mangyaring mag-ingat na mabuti sa pagdidesisyon tungkol dito at siguraduhin na ang mga daraanang lugar na kalsada,ilog, mga napinsala ng bagyo,baha,niyebe at mga pagguho ng lupa ay magiging ligtas para sa inyong anak..

3. Kung sakaling patuloy ang pagpapahayag ng babala ng bagyo(pag-ulan ng niyebe), bagyo na may kasamang malakas na pag-ulan at paghahayag ng pag-iingat sa lindol hanggang sa idineklarang babala sa malakas na pag-ulan at inihayag na hindi pa ligtas ang lindol hanggang alas onse ng umaga **(11am)**,pansamantalang walang pasok sa araw na ito. Tungkol sa impormasyon na babala ng paghupa ng malakas na pag-ulan, bagyo,niyebe at lindol, hinihiling na makinig sa radyo at manood ng telebisyon ang bawat pamilya upang sapat na makapag-ingat.

◇ Kung mayroong malakihang kalamidad na pangyayari **(babala ng espesyal na impormasyon ng malakas na ulan,espesyal na impormasyon ng bagyo, espesyal na pag-ulan ng niyebe ,** mangyaring sundin ang mga hakbang na gagawin na nakasaad sa i taas.

◇ **Kung ang mga idineklara na babala ay inihayag bago maganap ang kalamidad at ito ay saklaw na tinatayang may padating na malakas na pag-ulan, may pagkakataon na pagdesisyunan ng miyembro ng Lupon ng Edukasyon ang pansamantalang pagsasara ng paaralan. Sa ganitong pagkakataon kami ay magpapadala ng impormasyon sa pamamagitan ng e-mail.**

Abiso na Babala ng Bagyo na walang kasamang Malakas na Pag-ulan at Babala ng Pagbaha

Pagpupulungan ang mga bagay na may kinalaman sa kalamidad tulad ng impormasyon sa kalagayan ng panahon base sa angkop at maayos na paghuhusga, tungkol sa pansamantala

ng pagsasara ng paaralan, pagbabago sa pagsisimula ng oras ng aralin at madaliang pagpapa-uwi sa tahanan ng mga mag-aaral.

- A. Kung sakali na mabago ang simula ng oras ng klase “change the start time”, kami ay magpapadala sa pamamagitan ng e-mail ang paaralan, kung walang ipinadalang mensahe mula sa paaralan, mangyari na pumasok at mag-ingat sa pagpunta sa paaralan.
- I. Kung sakaling nakapasok na ang anak sa paaralan at magkaroon ng masidhing pag-ulan, babala ng pagbaha, sitwasyon ng mga daan, pagbabago ng mga daan at madaliang pagpapauwi, kami ay magsasagawa ng mahigpit na pagdidesisyon tungkol dito, makikipapag-ugnayan at magpapadala ng e-mail mula sa paaralan.